

THÀNH ỦY ĐIỆN BIÊN PHỦ
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 230-CV/BTGTU

Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 10 năm 2023

v/v tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU,
ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác khoa giáo trên
địa bàn tỉnh Điện Biên

Kính gửi: - Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố,
- Các cơ quan khoa giáo Thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 13/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Điện Biên Phủ về học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố; các cơ quan khoa giáo Thành phố

Tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên (sau đây viết tắt là *Chỉ thị số 30-CT/TU*); Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 13/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Điện Biên Phủ về học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên (sau đây viết tắt là *Kế hoạch số 133-KH/TU*) tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch nêu trên.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố

Đăng tải toàn văn Chỉ thị số 30-CT/TU; Kế hoạch số 133-KH/TU lên Cổng thông tin điện tử Thành phố.

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình Thành phố

Tăng cường xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền rộng rãi việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU; Kế hoạch số 133-KH/TU trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhận được công văn này, đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

(Ban Tuyên giáo Thành ủy gửi kèm Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 133-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy).

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thường trực Thành ủy (b/c),
- Lưu BTG.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Mai Thị Hương
Mai Thị Hương

Kg: - Các đ/c Thường trực Thành ủy

- T² HĐND, UBND TP

- Các ban CD Đảng P; BTQ tham mưu

- Các chi, đảng bộ trực thuộc.

TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 30-CT/TU

Điện Biên, ngày 15 tháng 8 năm 2023

ÀNH ỦY ĐIỆN BIÊN PHỦ

Số:1237.....
Ngày: ..22/9/2023...
uyên:
và ký hiệu HS:

CHỈ THỊ

**về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên**

Công tác khoa giáo là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, gắn liền với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo và đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng nâng lên, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài được chú trọng; lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân từng bước được cải thiện; công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình được duy trì thường xuyên; các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được tăng cường; công tác bảo vệ môi trường có những chuyển biến tích cực; phong trào thể dục, thể thao tiếp tục phát triển; hoạt động khoa học - công nghệ và xây dựng đội ngũ trí thức được đẩy mạnh,... Qua đó, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo ở một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên; công tác tham mưu cho cấp ủy của các ngành chức năng về lĩnh vực khoa giáo có mặt còn hạn chế. Một số mục tiêu về lĩnh vực khoa giáo thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra, như: Thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao trên lĩnh vực khoa giáo còn hạn chế; mạng lưới trường, lớp học một số nơi sắp xếp chưa hợp lý; quy mô trường, lớp ở một số địa phương, đơn vị chưa đồng đều; hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú chưa đáp ứng yêu cầu của học sinh đồng bào các dân tộc; giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông chưa hiệu quả; công tác đào tạo, dạy nghề còn bất cập so với yêu cầu; chưa thành lập được trường đại học tại tỉnh; chất lượng chuyên môn trong khám, chữa bệnh chưa đồng đều; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn thiếu; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, sinh đẻ nhiều con vẫn còn ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số; diện bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp; triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường có nội dung chưa đầy đủ, có việc chưa kịp thời; chất lượng một số đề tài nghiên cứu khoa học và khả năng ứng dụng vào thực tiễn chưa cao; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực khoa giáo còn rất hạn chế...

Để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác khoa giáo thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện xã, các cơ quan, đơn vị tập trung hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác khoa giáo đối với các cấp ủy, tổ chức đảng; chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nội dung về khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

2. Cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, hiệu quả đối với công tác khoa giáo. Đưa các mục tiêu, nhiệm vụ vào kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Lãnh đạo UBND, các cơ quan, đơn vị quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho các hoạt động khoa giáo; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng; chú trọng đào tạo bồi dưỡng cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp, các ngành với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác khoa giáo. Các cấp ủy đảng tiếp tục thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực công tác khoa giáo. Trong công tác kiểm tra, giám sát cần phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực khoa giáo, đặc biệt quan tâm đến những lĩnh vực mà địa phương chưa đạt hoặc đạt thấp và các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng căn cứ vào tình hình của địa phương, nghiên cứu tham mưu xây dựng chính sách thu hút nhân lực có chất lượng cao, tham gia công tác công hiến trên địa bàn tỉnh.

Ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước kết hợp với tăng cường thu hút nguồn lực xã hội để đầu tư kinh phí thực hiện hiệu quả lĩnh vực khoa giáo. Xác định rõ nội dung, lộ trình, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Chú

trọng tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc; phát hiện kịp thời những bất cập và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để có những giải pháp khắc phục.

④ Các ban, sở, ngành tỉnh, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực khoa giáo, như:

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cho học sinh, sinh viên. Duy trì và phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, nâng cấp các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn; xây dựng chính sách thu hút, khuyến khích học sinh dân tộc thiểu số theo học trường chuyên, lớp chuyên để đào tạo nhân tài trong học sinh người dân tộc thiểu số; giảm dần khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, các địa phương trong tỉnh. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông, tăng tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp; chú trọng công tác dạy nghề, tăng cường công tác tư vấn việc làm cho người học; vận động người học sau khi tốt nghiệp tham gia khởi nghiệp, khuyến khích tự tạo việc làm, tham gia chương trình xuất khẩu lao động, nhằm nâng cao thu nhập, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Quyết tâm quy hoạch và thực hiện thành lập Trường Đại học Điện Biên Phủ giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; khuyến khích hội viên Hội Đông y khai thác, nuôi trồng, chế biến, bảo tồn nguồn dược liệu sẵn có tại địa phương, tham gia tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; không tảo hôn, hôn nhân cận huyết, đẻ nhiều con. Nâng cao hiệu quả hoạt động bình đẳng giới, công tác gia đình, trẻ em, thể dục, thể thao. Nhân rộng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; tích cực triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện tốt các quyền của trẻ em; nâng cao tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao, chất lượng thể thao thành tích cao. Thực hiện tốt các chính sách, đồng thời mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là khoa học công nghệ ứng dụng để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; khuyến khích phát triển tài sản trí tuệ; chuyên giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; huy động các nguồn lực vào hoạt động khoa học và công nghệ nhất là ứng dụng chuyển đổi số tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định về bảo vệ môi

trường. Chú trọng công tác thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường của các dự án, các cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ. Theo dõi chặt chẽ việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tích cực triển khai các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt về những quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các lĩnh vực khoa giáo, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

6. Các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Nhân dân về quan điểm, chính sách của Đảng, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các lĩnh vực khoa giáo. Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương nhất là đối với các địa bàn vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung tuyên truyền, vận động đối với những nội dung trong lĩnh vực khoa giáo mà địa phương, đơn vị thực hiện hiệu quả chưa cao. Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện công tác khoa giáo.

7. Các ban Đảng tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy các nội dung liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng tỉnh, các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng,
- Ban Tuyên giáo TW,
- Văn phòng TW Đảng,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- HĐND, UBND tỉnh,
- Các BCS đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thành, thị ủy, ĐUTT tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, TH2.



BAN TUYÊN GIÁO	
THÀNH ỦY ĐIỆN BIÊN PHỦ	
Số: 133-KH/TU	
Số:	học tập
ĐẾN Ngày 23/10/2023	
Chuyển:	
Số và ký hiệu HS:	học tập, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Điện Biên Phủ, ngày 13 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

học tập, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên (sau đây viết tắt là *Chỉ thị số 30-CT/TU*); Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, ngày 02/10/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU; Ban Thường vụ Thành ủy Điện Biên Phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, tuyên truyền triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân đối với công tác khoa giáo trên địa bàn thành phố.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác khoa giáo; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong toàn xã hội. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và nhân dân gắn với công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2. Yêu cầu

Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 30-CT/TU.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 30-CT/TU tới cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Chú trọng kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT

1. Nội dung học tập, quản triệT

Tập trung làm rõ các nhiệm vụ của Chỉ thị số 30-CT/TU.

2. Hình thức, thời gian; thành phần nghiên cứu, học tập, quản triệT

2.1. Hội nghị cấp Thành phố

- Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tổ chức lồng ghép tại Hội nghị cán bộ chủ chốt để học tập, quản triệT.

- Thời gian: ½ ngày; hoàn thành trong tháng 10/2023 (*thời gian cụ thể sẽ có giấy mời sau*).

- Báo cáo viên: Đồng chí Thường trực Thành ủy hoặc lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy.

2.2. Hội nghị do các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức

- Các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức hội nghị bằng các hình thức phù hợp.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.

- Thời gian: ½ ngày, hoàn thành trong tháng 11/2023.

- Địa điểm: Do các chi, đảng bộ bố trí.

- Báo cáo viên: Đồng chí bí thư chi, đảng bộ hoặc mời báo cáo viên am hiểu chuyên sâu về nội dung Chỉ thị số 30-CT/TU.

** Đảng bộ các phường, xã xây dựng kế hoạch học tập, quản triệT nội dung Chỉ thị số 30-CT/TU; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành trong tháng 11/2023.*

3. Tài liệu Hội nghị

Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy

Căn cứ kế hoạch của Thành ủy, xây dựng kế hoạch học tập, quản triệT, tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ. Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan có ấn phẩm báo chí đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU. Theo dõi, đôn đốc, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này của các chi, đảng bộ trực thuộc. Tiến hành lồng ghép kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU tại một số cơ quan, đơn vị.

3. Các cơ quan trong khối khoa giáo thành phố

Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU nghiêm túc, hiệu quả. Hàng năm xây dựng báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo trên địa bàn gửi Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy).

4. Các cơ quan có ấn phẩm báo chí Thành phố

Đăng tải các tin, bài tuyên truyền những nhiệm vụ của Chỉ thị số 30-CT/TU; công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của các cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Thành ủy,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Các Ban xây dựng Đảng, VP Thành ủy,
- UB MTTQ, các đoàn thể TP,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Các cơ quan có ấn phẩm báo chí Thành phố,
- Lưu VP Thành ủy.

